

BSR có thêm hai chứng nhận quan trọng ISCC CORSIA và ISCC EU

14:04 02/04/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa chính thức được cấp chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU về phối trộn, sản xuất, lưu trữ và thương mại sản phẩm SAF.

Đây là hai chứng nhận quan trọng, ghi nhận cam kết của BSR trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về năng lượng tái tạo và giảm phát thải carbon. BSR là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (tính đến thời điểm hiện nay) được cấp đồng thời hai chứng nhận này.

Số chứng nhận là ISCC-CORSIA-Cert-DE100-25074125 và EU-ISCC-Cert-DE100-52074125, được cấp bởi Cơ quan SGS Germany GmbH (trụ sở tại CHLB Đức) với phạm vi được chứng nhận bao gồm phối trộn, sản xuất, lưu trữ và thương mại sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 31/3/2025 đến ngày 30/3/2026.



BSR là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp đồng thời hai chứng nhận này.

Chia sẻ về sự kiện này, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết: Dấu mốc BSR được cấp

chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU không chỉ chứng minh sự tuân thủ của NMLD Dung Quất với các tiêu chuẩn quốc tế về năng lượng tái tạo, chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính... mà còn mở ra cơ hội lớn cho hoạt động xuất khẩu sản phẩm lọc hóa dầu của công ty ra thị trường Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bảo đảm doanh nghiệp đáp ứng các quy định về giảm phát thải khí nhà kính.

Để đạt được chứng nhận ISCC cho sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) ở phạm vi phối trộn, sản xuất, lưu trữ và thương mại. Ngay từ đầu năm 2024, BSR đã khẩn trương, tích cực triển khai các công việc liên quan như đầu tư, cải hoán hệ thống trang thiết bị cho công tác phối trộn, sản xuất, lưu trữ và kinh doanh sản phẩm; xây dựng hệ thống quản lý tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế ISCC bao gồm các nội dung như cam kết của Ban lãnh đạo, ban hành chính sách xã hội, sổ tay ISCC, xây dựng các quy định/quy trình về phát hành tuyên bố bền vững, mua hàng, bán hàng ISCC, quản lý tồn kho, tính toán cân bằng vật chất, nhận biết, truy tìm nguồn gốc, kiểm soát sản phẩm không phù hợp và giải quyết khiếu nại, phàn nàn của khách hàng, quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm và quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng tuân thủ các tiêu chí của ISCC.

Trong suốt quá trình triển khai, BSR cũng đã làm việc chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế ISCC, trải qua các buổi đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo sự tuân thủ. Đồng thời, công ty duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phối trộn, sản xuất, lưu trữ, kinh doanh và bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế cao nhất.

Khi nhận được chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU, BSR được hưởng nhiều lợi ích, đặc biệt là nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường EU. Chứng nhận này giúp BSR đủ điều kiện xuất khẩu nhiên liệu và sản phẩm lọc hóa dầu sang thị trường EU, nơi có các quy định khắt khe nhất về năng lượng tái tạo và phát thải carbon. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm từ NMLD Dung Quất được công nhận tại các quốc gia châu Âu và trên toàn thế giới.

Thêm vào đó, việc sở hữu chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU sẽ mở ra nhiều cơ hội thu hút nhà đầu tư và đối tác chiến lược cho BSR. Chứng nhận đã chứng minh BSR đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ về sản xuất xanh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng với các khách hàng có yêu cầu cao về tính bền vững và trách nhiệm môi trường. BSR có thể cạnh tranh tốt hơn với các nhà máy lọc dầu khác trong khu vực và trên thế giới nhờ đáp ứng yêu cầu về nhiên liệu tái tạo và phát thải thấp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh trong bối cảnh các quốc gia siết chặt quy định về năng lượng sạch.



Các sản phẩm của BSR được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất bán ra thị trường.

Việc sở hữu chứng nhận ISCC CORSIA và ISCC EU cũng cho phép BSR đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời cải thiện chiến lược phát triển theo hướng bền vững và thân thiện với môi trường. Đây cũng là cơ hội để BSR đón đầu các chính sách mới về giảm phát thải trong ngành năng lượng dầu khí và là một bước tiến quan trọng giúp BSR phát triển bền vững, hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Đây chính là một bước tiến quan trọng của BSR, góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số và mở ra kỷ nguyên

mới đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bsr-co-them-hai-chung-nhan-quan-trong-iscc-corsia-va-iscc-eu>